

Đồng Nai, ngày 03 tháng 5 năm 2024

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố Long Khánh

Sở Y tế cơ quan thường trực Ban chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh cung cấp thông cáo báo chí về vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai như sau:

- Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 01/5/2024: Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh có tiếp nhận một số bệnh nhân nhập viện với triệu chứng: Buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, đau bụng. Sau khi nhập viện các bệnh nhân được theo dõi sức khỏe với chẩn đoán là nhiễm trùng đường ruột

- Qua điều tra các trường hợp nhập viện nêu trên được biết: tất cả đều có ăn bánh mì thịt của cơ sở bánh mì **Băng** (địa chỉ: 148/18 Trần Quang Diệu, KP 2, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh) trong khoảng thời gian từ 15h-19h ngày 30/4/2024. Cơ sở bánh mì nêu trên đã bị tạm ngưng hoạt động kinh doanh ngay trưa ngày 01/5/2024 sau khi ghi nhận thông tin cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

- Tính đến 18 giờ 00 ngày 03/5/2024, tổng số ca bệnh nhập viện ghi nhận được là 487 ca. Trong đó, có 449 ca bệnh điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, 12 ca tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, 04 ca tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và 22 ca tại Bệnh viện đa khoa Cao su Đồng Nai. Hiện tại, có 01 ca bệnh đã chuyển viện tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, 02 ca bệnh nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai; bên cạnh đó, có 114 trường hợp đã được xuất viện (bao gồm 95 trường hợp xuất toa thuốc điều trị tại nhà), các trường hợp khác sức khỏe đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.

- Ngành Y tế tỉnh Đồng Nai đã và đang tập trung mọi nguồn lực để điều trị cho các bệnh nhân; đồng thời, tích cực phối hợp với các chuyên gia của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng 1 và các cơ quan ban ngành của tỉnh khẩn trương điều tra nguyên nhân, đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng của người dân.

- Sở Y tế cũng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn; các bệnh viện, cơ sở y tế tập trung đảm bảo nguồn nhân lực, thuốc men sẵn sàng hỗ trợ, tiếp nhận các ca bệnh.

Trên đây là Thông cáo báo chí về vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai./.